



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฮอด โทร. ๐๕๓ ๔๑๑๑๙๕

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๖๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ตามที่โรงพยาบาลฮอด ได้ดำเนินตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานและการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการกระทำผิดวินัย โดยหน่วยงานจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทำผิด เป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมด้วย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออบหลวง เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมินได้ว่า หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลฮอด

(นายเกียรติศักดิ์ ตันญ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายวิฑิต ชูศรียิ่ง)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด